
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ 

(กรอ.จ.สป.) ครั้งที่ 9/2565 
วันที่ 28 กันยายน  2565 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 

รายช่ือผู้มาประชุม 

 1. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ 
 2. นายชัยพจน์ จรูญพงศ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ 
 3. นายประทีป นทีทวีวัฒน์   ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ 
 4. นายณัฏฐ์กิตต์ วิเศษรัตน์   (แทน) คลังจังหวัดสมุทรปราการ 
 5. นายสาธิต กล่อมสวัสดิ์   พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ 
 6 นายเลิศฤทธิ์ วนะภูติ    แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 
 7. นายยู่สุบ สะหมัดหานาย    (แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 
 8. นางสาวปารย์รว ี ติดทะ   (แทน) ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ 
 9. นางสาวธัญพัฒน์ ศิริวัฒนพัน   (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
 10. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์   พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ  
 11. นางสาวจรรยารักษ ์   สาธิตกิจ    ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ 
 12. นายสมพงษ์ เกษมโกสินธ์   (แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
 13. นางปรานี    คุรุเวฬุกรณ์   ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
 14. นายชัย อรุณานนท์ชัย   ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 15. นายพินิช นาคราช   ประธานสมาคมธนาคารไทยจังหวัดสมุทรปราการ 
 16. นายวิสิทธ ิ กิตติกรรธนกุล   รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
 17. นายสมหวัง เกษมโกสินทร์   รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
 18. นายทศพร เลิศเชษ   (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 19. นางสาววสุธิดา นักเกษม   (แทน) ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ 
 20. นายภูธนะ ชมภูมิ่ง   หัวหน้าส านักงานจังหวัดสมุทรปราการ  
 21. นายชาญศิลป์ ปานแก้ว   เลขาธิการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
 22. นายชัยทัต ถนอมทรัพย์   เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
 23. พันเอก สุรพงษ์ รัตนโกเศรษฐ   ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด 
      สมุทรปราการ 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวชลธิชา บุตรดา   (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
 2. นายอ านวย สุวรรณรักษ์   อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ    
 3. นายวิศิษฏ์ ภูทัตโต   ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ 
 4. นางสาวสุธาสินี ปล้องใหม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงาน   
     จังหวัดสมุทรปราการ 
 5. นายเถลิงรัฐ ทาวุฒิ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงาน   
      จังหวัดสมุทรปราการ 
 6. นายอาทิตย์ แหล่งสนาม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงาน   
      จังหวัดสมุทรปราการ 

/ 7. นางสาว ... 
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 7. นางสาวนฤมล ติ้นชัยภูมิ   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงาน 
      จังหวัดสมุทรปราการ 
 8. นางสาววรรณวิษา พาสี   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงาน 
      จังหวัดสมุทรปราการ 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1         เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานคณะกรรมการฯ        จั งห วั ด ส มุ ท รป ราก าร  ได้ มี ค าสั่ ง  ที่  7 6 0 3 /2 5 6 3  ล งวั น ที่                        
3 พฤศจิกายน 2563  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ (กรอ.จ.สป.)                   
เพ่ือร่วมปรึกษาหารือถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของ
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจังหวัดจะใช้เวทีนี้ เป็นกลไกที่ส าคัญในการหารือ       
ถึงมาตรการและแนวทางการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
จังหวัดสมุทรปราการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ดั งนั้ น  จั งห วัด สมุ ท รป ราการจึ ง ได้ เชิญ คณ ะกรรมการร่ วมภ าครั ฐ                   
และเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ 
หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม                  
ในวันนี้ 

     จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม (กรอ.จ.สป) ครั้งที่ 8/2565 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดฯ รับ รองราย งานการป ระชุ ม  (ก รอ .จ .สป ) ครั้ งที่  8/2565 เมื่ อ วั น ที่                 
22 สิงหาคม  2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัด
สมุทรปราการ โดยจังหวัดสมุทรปราการได้ส่งรายงานสรุปผลการประชุม กรอ. 
จ.สป. ครั้งที่ 8/2565 จ านวน 10 หน้า ให้กับคณะกรรมการ กรอ.จ.สป.              
และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายงานฯ และพิจารณารับรองการประชุมฯ ดังกล่าว ตามหนังสือจังหวัด
สมุทรปราการ ที่  สป 0017.2/ ว 3705 ลงวันที่  8 กันยายน 2565               
และได้รายงานผลการประชุมฯ ดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว                              

       จึงเสนอคณะกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องเพ่ือโปรดทราบ 
และรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ  
นายรังสรรค์ วงษ์บุญหนัก 3.1 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุข  (Covid – 19) การป้องกัน การตรวจโรคเชิงรุก การระดมจัดการฉีด 
จังหวัดสมุทรปราการ  วัคซีนและการรักษาผู้ติดเชื้อ  

 
/ สถานการณ ์... 
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-  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัด
สมุทรปราการในปัจจุบันมีผู้ป่ วยติดเชื้อ รายใหม่  18 ราย อยู่ระหว่าง                   
การรักษา 136 รายเสียชีวิต 0 ราย ระยะหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีอัตรา                 
ผู้ติดเชื้อสะสม 346 ราย มีผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการปอดอักเสบ จ านวน 3 ราย 
และมีผู้ เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 1 ราย มีผู้ติดเชื้อที่ เสียชีวิตเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย                 
ในรอบ 7 วันที่ผ่านมา และส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัว               
และบางรายยังไม่เคยได้รับวัคซีนโดยสรุปสถานการณ์แล้วผู้ติดเชื้อมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนแต่เป็นกลุ่มผู้ป่วยอาการไม่หนักในพ้ืนที่ทุกอ าเภอ 
- จ านวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเพ่ิมในวันนี้ จ านวน 236 โดส มีผู้ที่ได้รับการฉีด
วัคซีนเข็มที่  1 จ านวน 1 ,912 ,779 ราย คิดเป็น 99.02 เปอร์เซ็นต์                   
มีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 จ านวน 1,811,576 ราย คิดเป็น 93.78
เปอร์เซ็นต์ ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 จ านวน 1,156,710 ราย คิดเป็น 
63.85 เปอร์เซ็นต์ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 จ านวน 902,357 ราย                
คิดเป็น 46.71 เปอร์เซ็นต์     
- แผนการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 
- ผู้ติดเชื้อในจังหวัดสมุทรปราการ มีจานวน ลดลง อย่างมาก ส่วนใหญ่เป็น 
กลุ่มท่ีไม่มีอาการ (สีเขียว) และเข้ารักษาโดยระบบ OP with self Isolation 
- ผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิต แนวโน้มลดลง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัว  
และบางรายยังไม่เคยได้รับวัคซีน 
- วันที่ 1 ตุลาคม 2565 โรคโควิด 19 ปรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง           
และให้ปฏิบัติตามมาตรการ ที่กระทรวงสาธารณสุขแนะน า 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

คณะกรรมการฯ   3.2 คณะท างานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) 
พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ    - ประเด็นการขับเคลื่อนประจ า เดือน กันยายน 2565  

- ประชุมเพ่ือจัดกิจกรรม “ชม ชิม ช้อป มหกรรมนิยมฯกินปลากะพง” ระหว่างวันที่ 19- 
20 พฤศจิกายน  2565 ณ ต าบลคลองนิยมยาตรา อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ-
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดได้ รับจัดสรร
งบประมาณเพ่ือจัดจ้างบุคคล ส าหรับปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงาน ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานในการสร้างทีมSalesman จังหวัด และ
ส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์ เช่น จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ
แลกเปลี่ยนสินค้า ทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ ผ่านช่องทาง online 
และ offline  

มติทีป่ระชุม   - รับทราบ 

คณะกรรมการฯ   3.3 รายการผลการจดทะเบียนนิติบุคคลของจังหวัดสมุทรปราการ 

พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือนสิงหาคม 2565  
 - รายงานผลการจดทะเบียนนิติบุคคลของจังหวัดสมุทรปราการเดือนสิงหาคม 

2565 พบว่า มีการจดทะเบียนก่อตั้งนิติบุคคลใหม่จ านวน 381 ราย  
 

/ ทุนจดทะเบียน ... 
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ทุนจดทะเบียน 842.02   ล้านบาท มีการจดทะเบียนเพ่ิมทุน จ านวน 82 
ราย ทุนจดทะเบี ยน เพ่ิมทุน  5 ,705 .58  ล้ านบาท การจดทะเบียน                   
เลิกนิติบุคคล จ านวน 81 ราย ทุนเลิกจดทะเบียน 152.85 ล้านบาท  
เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2565 พบว่า อัตราตั้งนิติบุคคลใหม่  เพ่ิมขึ้น              
ร้อยละ 24.92  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

คณะกรรมการฯ    3.4 รายงานวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการค้าเดือนสิงหาคม 2565 

พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ 1. เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.05 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า(MoM) และเพ่ิมขึ้นมาอยู่ที่ ร้อยละ 
7.86 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า (YoY) เนื่องจากดัชนีราคาฯ                    
ณ เดือนสิงหาคม 2564 ค่อนข้างต่ า ทั้งนี้ ดัชนีราคาฯ ณ ส.ค. 65 ยังคงมี
สาเหตุส าคัญมาจากราคาพลังงาน แม้กลุ่มน้ ามันเบนซินและแก๊สโซฮอลล์               
จะปรับลดลงแต่กลุ่มดีเซล แก๊สหุงต้ม และไฟฟ้า ยังคงสูงขึ้น ซึ่งเป็นต้นทุน           
ในการผลิตทุกขั้นตอนรวมถึงต้นทุนการขนส่ง ประกอบกับฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
คือคือดัชนีราคาในเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ต่ า เพียงร้อยละ 99.63                
ท าให้ อัตราเงิน เฟ้อทั่ ว ไป  หรือดัชนี ราคาผู้บ ริ โภคทั่ ว ไปของประเทศ                  
ณ เดือน สิงหาคม 2565 ปรับตัวในเกณฑ์สูงขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมา 

2. ดัชนีราคาฯ ของจังหวัดสมุทรปราการเดือนสิงหาคม 2565 เท่ากับร้อยละ 
108.9 เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) และสูงขึ้นร้อยละ 9.4 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า (YoY) โดยสาเหตุหลักมาจากหมวด
อาหารและเครื่องดื่ม ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะหมวดเนื้อสัตว์ และ 

หมวดไข่ แม้หมวดสินค้าไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มจะปรับลดลงก็ตาม 

- ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปกลุ่มประเภทสินค้าที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม              
ของจังหวัดสมุทรปราการ ในปี 2022 (พ.ศ. 2565) มีแนวโน้มสูงขึ้นตลอด   
ทั้งป ีและเมื่อเทียบกับแนวโน้มของอดีต 3 ปี ย้อนหลัง พบว่า ในปีนี้ ดัชนีราคา
สูงกว่าปี อ่ืน ๆ มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเทียบกับปี 2020(2563)                    
ที่แนวโน้มดัชนีราคาปรับตัวลดลงเนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ           

COVID-19 และเริ่มปรับตัวสูงขึ้นในปี 2021 และสูงมากในปี 2022 โดยสาเหตุ 
หลักมาจากราคากลุ่มพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงสินค้าวัตถุดิบส าหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม ที่ส่งผลต่อต้นทุนสินค้าและบริการต่างๆ เป็นผลให้ดัชนี
ราคาผู้บริโภค หรือ อัตราเงินเฟ้อ ปรับตัวสูงขึ้น ทังนี้ แม้ว่าดั ชนีราคาผู้บริโภค
ทั่วไป กลุ่มประเภทสินค้าที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มของเดือนสิงหาคม 2565 
ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 4.6 เป็นแนวโน้มที่ลดยังอย่างต่อเนื่องจากเดือน
ก่อนหน้า อย่างไรงก็ตามต้องคอยติดตามว่าในเดือนถัดไป ดัชนีราคาฯ (YoY)                

จะปรับตัวลดลงตลอดท้ังไตรมาสที่ 3 หรือกลับมาสูงขึ้นกว่าเดือนนี้ 
- ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปกลุ่มประเภทสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ของจังหวัด 

สมุทรปราการ ในปี 2022 (พ.ศ. 2565) มีแนวโน้มสูงขึ้นตลอดทั้งปีแม้                  
จะมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นอย่างช้า  ๆก็ตาม ยกเว้นระหว่างเดือนมกราคม 2565  
 

/ และกุมภาพันธ์ ... 
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และกุมภาพันธ์ 2565 และเมื่อเทียบกับแนวโน้มของอดีต 3 ปีย้อนหลัง พบว่า 
ในปีนี้ ดัชนีราคา สูงกว่าปีอ่ืน ๆ มาก ในขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของ
สินค้ากลุ่มนี้ ในช่วงก่อนเกิดการระบาดของ COVID-19 (2019) ช่วงระหว่าง          
การระบาดในปี 2020-2021 ดัชนีราคาของทั้ง 3 ปี ก่อนหน้า ไม่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อเทียบกับ ปี 2022 นี้ โดยสาเหตุหลัก             
มาจากราคากลุ่มพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงสินค้าวัตถุดิบส า หรับโรงงาน
อุตสาหกรรม ที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตสินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งภาค
การผลิตสินค้าเกษตร ต้นทุนอาหารสัตว์ ปุ๋ยเคมี รวมถึงค่าพลังงานเชื้อเพลิง 
การขนส่งต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อราคาขายปลีกสินค้ากลุ่มอาหาร                  
และเครื่องดื่มทั้งสิ้น ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2565 ดัชนีราคากลุ่มอาหารฯ 
ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญจากราคาเนื้อสัตว์ หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม 
หมวดเครื่องประกอบอาหาร โดยเฉพาะหมดวหมวดผักผลไม้ ที่ปรับเพ่ิมขึ้น              
ร้อยละ 10.2 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 
คณะกรรมการฯ   3.5 การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 

พัฒนาการจังหวัด  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)  
สมุทรปราการ - รายงานผลการขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือตามโครงการ “บ้าน ปันสุข” ครัวเรือน

เป้าหมาย TPMAP ในการด าเนินการให้ความช่วยเหลือมิติที่อยู่อาศัย จังหวัดสมุทรปราการ 
(ครัวเรือนตกหล่น) 

 - นางสาวม่อม  ง่วนจวน อายุ 73 ปี บ้านเลขที่ 124 หมู่ที่ 4 ต าบลแพรกษา 
อ าเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ได้เบี้ยผู้สูงอายุแล้ว ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ
หลานสาว 2 คน เรียนอยู่ชั้น ป.4 และ ป.6 และลูกชายที่อยู่ในเรือนจ าได้            
พ้นโทษออกมาแล้ว แต่สภาพร่างกายหลังออกจากเรือนจ า มีความวิตกจริต 
(ประสาทหลอน) ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ คุณยายม่อมจึงท างานคนเดียว 
รายได้มาจากการค้าขายประมาณวันละ 100 -300 บาท หรือบางวันก็ขาย
ของไม่ได้ สภาพบ้านทรุดโทรม ประตูช ารุด ไม่มีห้องน้ าในตัว และหลานของคุณ
ยายม่อมก็ได้โตเป็นสาว ท าให้ไม่ปลอดภัยในชีวิต เนื่องจากละแวกใกล้เคียง               
มีวัยรุ่น อาจเกิดอันตรายกับเด็กได้ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการ
ซ่อมแซม ต่อเติมที่อยู่อาศัย ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 - หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ: ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด
สมุทรปราการ สนับสนุนงบประมาณ 51,000 บาท/ ปกครองอ าเภอ/เทศบาล
เมือแพรกษา/สพจ.สมุทรปราการ/สพอ.เมืองสมุทรปราการ/ผู้ใหญ่บ้าน 

 - นางสาวสุรีย์มาส  ง่วนจร อายุ 54 ปี บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 4 ต าบลแพรกษา 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันอาศัยอยู่กับหลานสาว 
2 คน หลานสาวคนโตอายุ 15 ปี ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ และหลานสาวคนเล็ก อายุ  7 ขวบ                    
ก าลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแพรกษาวิทยา  

 
 

/ ป้าสุรีย์มาส ... 
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 ป้าสุรีย์มาสประกอบอาชีพพนักงานของรัฐ ต าแหน่งลูกจ้างประจ า (พนักงาน

กวาดถนน) เทศบาลต าบลแพรกษา  โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการ
ซ่อมแซม ต่อเติมที่อยู่อาศัย ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 - หน่วยงานที่ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ  : ส านักงานสลากกินแบ่ งรัฐบาล สพจ.
สมุทรปราการ/สพอ.เมืองสมุทรปราการ/ปกครองอ าเภอ/เทศบาลเมือแพรกษา/ผู้ใหญ่บ้าน 

 - เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565นายขจิตเวช แก้วน้อย นายอ าเภอพระสมุทร
เจดีย์ น าส่วนราชการ ทีมพ่ีเลี้ยง จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุง ซ่อมแซม               
บ้านครัวเรือนเป้าหมายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จ านวน 3 
ครัวเรือน ได้แก่ 

1. ครัวเรือนนางประนอม สง่างาม เป็นครัวเรือนยากจน มีผู้สูงอายุ รายได้น้อย 
หนี้สินมาก และบ้านไม่มั่นคง 

 2. ครัวเรือนนายเรืองศักดิ์ ประทุมมา เป็นครัวเรือนยากจน บ้านไม่มั่นคง 
รายได้ไม่แน่นอน และเลี้ยงดูผู้สูงอายุ 1 คน 

 3. ครัวเรือนนายสุเทพ บุญเตี้ย เป็นครัวเรือนยากจน บ้านไม่มั่นคง ท างาน
โรงงาน เลี้ยงดูผู้พิการ 2 คน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
คลังจังหวัดสมุทรปราการ 3.6 ข้อมูลผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 
 - มีผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ทั้งหมด 

16 ,995,243 ราย เป็นการลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์  9 ,503,629 ราย 
ลงทะเบียนผ่านหน่วยรับลงทะเบียน 7,491,614 ราย 

 - จังหวัดสมุทรปราการมีจุดรับลงทะเบียน ตามอ าเภอต่างๆ ได้แก่ อ าเภอเมือง 
22 จุด อ าเภอพระประแดง 9 จุด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 9 จุด อ าเภอบางพลี 
14 จุด อ าเภอบางบ่อ 6 จุด อเภอบางเสาธง 3 จุด รวม 63 จุด 

 - จ านวนผู้ลงทะเบียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) อ าเภอเมือง มีผู้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ จ านวน 32 ราย ผู้ลงทะเบียนตาม

จุดรับลงทะเบียน  23,996 ราย  
 2) อ าเภอพระประแดง  มีผู้ ลงทะเบี ยนทางเว็บ ไซต์  จ านวน  34 ราย                     

ผู้ลงทะเบียนตามจุดรับลงทะเบียน  12,114 ราย 
 3) อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ มีผู้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ จ านวน 4,260 ราย                      

ผู้ลงทะเบียนตามจุดรับลงทะเบียน  6,043 ราย 
 4) อ าเภอบางพลี ไม่มีผู้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ ผู้ลงทะเบียนตามจุดรับ

ลงทะเบียน  8,734 ราย 
 5) อ าเภอบางบ่อไม่มีผู้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ ผู้ ลงทะเบียนตามจุดรับ

ลงทะเบียน  7,321 ราย  
 6) อ าเภอบางสาธง ไม่มีผู้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ ผู้ลงทะเบียนตามจุดรับ

ลงทะเบียน  3,047 ราย  
 - รวมมี จ านวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 65,581 ราย 

รองประธานคณะกรรมการฯ - ขอให้ส านักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการเร่งด าเนินการด้านนี้ด้วย เพราะจาก 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้อมูลการลงทะเบียนรอบก่อน จังหวัดสมุทรปราการมีผู้มาลงทะเบียนประมาณหนึ่งแสนคน  
สมุทรปราการ แต่รอบนี้ได้ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น และฝากคณะกรรมการ กรอ.จ.สป. 

ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการนี้ด้วยครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

/ 3.7 โครงการพาณิชย์ลดราคา … 
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คณะกรรมการฯ   3.7 โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน (คาราวานพาณิชย์ลดราคา) Lots20 
พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ - จ าหน่ายสินค้า หมูเนื้อแดง เนื้อไก่ ไข่ไก่ น้ าตาลทราย และสินค้าอุปโภค 

บริโภคที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ ในราคาประหยัด โดยจะจัดจ าหน่ายในราคาต่ า
กว่าราคาตลาดในพื้นทีทุ่กอ าเภอ ตามก าหนดการและสถานที่ ดังนี้ 

 - 26-28 กันยายน 2565 ณ อ าเภอบางพลี 
- 29 กันยายน-1 ตุลาคม  2565 ณ อ าเภอบางเสาธง 
- 3-5 ตุลาคม 2565 ณ อ าเภอบางบ่อ 
- 6-8 ตุลาคม 2565 ณ อ าเภอพระประแดง 
- 10-12 ตุลาคม 2565 ณ อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
- 13-19 ตุลาคม 2565 ณ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
- 20-22 ตุลาคม 2565 ณ อ าเภอบางพลี 
- 24-26 ตุลาคม  2565 ณ อ าเภอบางเสาธง 
- 27-29 ตุลาคม 2565 ณ อ าเภอบางบ่อ 
- มี โครงการในระยะต่อไป โดยใช้งบการพัฒนาจังหวัด ปี งบประมาณ                     
พ.ศ. 2566 ซึ่งได้งบประมาณ 3.5 ล้านบาท โดยเริ่มด าเนินการในเดือน
มกราคม 2566 โดยโครงการและวิธีด าเนินการจะคล้ายกับโครงการพาณิชย์
ลดราคาช่วยประชาชน (คาราวานพาณิชย์ลดราคา) 
 

รองประธานคณะกรรมการฯ - ขอให้ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการปรับเลื่อนเวลาการจัดงานครั้งที่ 1  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด มาเป็นเดือนธันวาคม 2565 เพ่ือเป็นการจัดจ าหน่ายสินค้าในช่วงปีใหม่ ซึ่งประชาชนจะมี  
สมุทรปราการ ก าลังซื้อของในช่วงเทศกาลปีใหม่มากกว่าช่วงอ่ืนๆ แน่นอน 

คณะกรรมการฯ   - รับทราบและจะน าไปปฏิบัติครับ 
พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

เรื่องเพื่อพิจารณา   4.1 ข้อเสนอของ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล  

รองประธานคณะกรรมการฯ  -  จากการประชุมคณะกรรมการกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลครั้งที่ผ่านมา 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ที่ประชุมได้มีข้อหารือในประเด็นร่วมกันของจังหวัด 4 จังหวัดในพ้ืนที่กลุ่ม  
สมุทรปราการ   จังหวัดภาคกลางปริมณฑล (นครปฐม,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ) ดังนี้ 
    1) โครงการร่วมระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลซ่ึงจะ 

ด าเนินการร่วมกันระหว่างจังหวัดทุกจังหวัดในกลุ่ม โดยอาศัยคณะกรรมการ
ร่วมพิเศษที่ตั้งขึ้นจากภาคส่วนต่างๆ ของ 4 จังหวัดนี้ เฉพาะกิจเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อน  
2) การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัดให้ต่อเนื่องและ
เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อเป้นระบบเดียวกัน 
3) การเชื่อมโยงการท่องเที่ยว โดยอยากให้มีการด าเนินการเชื่อมโยงเส้นทาง
การท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญในกลุ่มจังหวัดเข้าไว้ด้วยกัน 
- โดยส าหรับประเด็น 3 ประเด็นนี้ คณะกรรมการกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ปริมณฑลจะน าเสนอความคืบหน้าและแนวทางท่ีชัดเจนในการด าเนินการต่อไป
จึงขอให้คณะกรรมการ กรอ.จ.สป. เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ด้วย
ครับ 

 
 

/ - ส าหรับ ... 
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คณะกรรมการฯ   - ส าหรับการเชื่อมโยงสินค้าในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ทางกรอ.พาณิชย์กลุ่ม 
พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดภาคกลางปริมณฑลได้มีการประชุมหารือกันและได้มีมติที่จะด าเนินการ

โครงการสินค้า Gi ของกลุ่มจังหวัด จ านวน 5 ชิ้น โดยได้แบ่งโควตาไว้ดังนี้ 
สินค้า 1 ชิ้นส าหรับจังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม และสินค้า 2 
ชิ้นส าหรับจังหวัดปทุมธานี โดยสินค้า Gi ของจังหวัดสมุทรปราการได้แก่ กะปิ 
คลองด่าน และสินค้าส ารองคือปลากะพงคลองยาตรา ซึ่งกะปิคลองด่านนี้เป็น
สินค้ากะปิรายแรกท่ีจะได้รับ Gi ของประเทศไทย ส าหรับการด าเนินการในช่วง
ต่อไป หากกะปิคลองด่ านได้ รับมาตรฐาน Gi แล้ ว ได้แก่  เป็ดปากน้ า
สมุทรปราการ ซึ่งในปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีก าลังด าเนินการ
ศึกษาวิจัยอยู่ เพราะเป็ดปากน้ าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ใน
รูปแบบเนื้อของตัวเป็ดเองและไข่ซึ่งมีปริมาณไข่แดงดดยเฉลี่ยมากกว่าไข่เป็ด
ทัว่ๆ ไป สามารถน าไปผลิตเป็นไข่เค็มที่มีรสชาติดีกว่าไข่เค็มทั่วๆ ไปได้ 

รองประธานคณะกรรมการฯ - ขอเสริมเรื่องเป็ดปากน้ าด้วย คุณภาพของเนื้อและไข่ของเป็ดปากน้ าข้ึนอยู่กับ 
รองประธานหอการค้า อาหารที่เลี้ยงเป็ด ซึ่งในสมัยก่อนเป็ดจะกินพวกหอยแมลงภู่ ปลา ซึ่งเป็นแหล่ง 
จังหวัดสมุทรปราการ โปรตีนตามธรรมชาติที่อุดมสมบุรณ์ แต่ในปัจจุบันตามธรรมชาติ แหล่งโปรตีน

เหล่านี้ลดลงเป็นอย่างมาก เกาตรกรผู้เลี้ยงเป้ดปากน้ าควรจะเพ่ิมโปรตีนเสริม
ตรงส่วนนี้เข้าไปด้วยเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 

คณะกรรมการฯ - การแก้ไขปัญหาสินค้าในปัจจุบัน นอกจากการจัดโครงการสินค้าราคาถูกเพ่ือ 
เลขาธิการหอการค้า ช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นอย่างที่ภาครัฐด าเนินการแล้ว การแก้ปัญหาในระยะยาว 
จังหวัดสมุทรปราการ ควรจะใช้องค์ความรู้แบบใหม่ กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ แผนการตลาดเชิงรุก 

การดูความต้องการของตลาด โดยสิ่งเหล่านี้ภาครัฐควรจะต้องสนับสนุน                  
และชักจูงให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีองค์ความรู้เหล่านี้ โดยผ่านการอบรม       
และการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ เพราะการด าเนินการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจนี้ต้องอาศัยการพ่ึงพาซึ่งกันและกันระหว่างภาครั ฐ              
และเอกชน โดยการด าเนินการพัฒนาด้านนี้ควรจะคิดนอกกรอบและลงมือท า
ตามแนวคิดนั้นๆ ซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดกับกรอบและนโยบายของส่วนกลาง 
ส าหรับการจัดโครงการสินค้าราคาถูกช่วยเหลือประชาชนของส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ ขอให้ค าแนะน าใน 2 ประเด็น ได้แก่ สินค้าบาง
ประเภทที่วางจ าหน่ายจะเริ่มจ าหน่ายในเวลา 16.00 น. ซึ่งจะท าให้ประชาชน
บางส่วนที่มาติดต่อราชการหรือเดินทางผ่านศาลากลางและแวะดูตลาดหน้า
ศาลากลาก่อนเวลานี้ ไม่สามารถซื้อสินค้าได้ และผู้จ าหน่ายสินค้าบางรายให้
เบอร์ติดต่อลูกค้าไว้ แต่พอมีลูกค้าที่สนใจในสินค้าโทรติดต่อไป กลับติดต่อไม่ได้ 
ขอให้ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการปรับปรุงในจุดนี้ด้วยครับ 

รองประธานคณะกรรมการฯ  ขอให้ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการน าข้อเสนอนี้ไปปรับปรุงในการ  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ด าเนินการโครงการฯ ครั้งถัดไปด้วยครับ 
สมุทรปราการ 

/ - การด าเนิน ... 
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รองประธานธานคณะกรรมการฯ - การด าเนินโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนเป็นการช่วยเหลือประชาชน                       
ประธานสภาอุตสากรรมจังหวัด และผู้ประกอบการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์สินค้าดีเด่นของจังหวัด  ซึ่งควรจะมีการขยายช่อง 
สมุทรปราการ ทางประชาสัมพันธ์ทางแฟลทฟอร์ม online ด้วย เพ่ือขยายโอกาสและตลาด    

ในการขายสินค้าเด่นของจังหวัดสมุทรปราการ ขอให้ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
สมุทรปราการและส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการร่วมกันพัฒนา
องค์ความรู้ด้ านนี้ และถ่ ายทอดให้ ผู้ ป ระกอบการรายย่อยในจั งหวัด
สมุทรปราการด้วย 

 

คณะกรรมการฯ   - ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการก าลังจัดท า แค็ทตาล็อกสินค้า ดีเด่น 
พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือท าการประชาสัมพันธ์ สินค้าของจังหวัด

สมุทรปราการ ให้เป็นที่แพร่หลายและรับรู้ของประชาชนทั่วไปผ่านทางช่องทาง
ธรรมดาและแฟลตฟอร์มออนไลน์ 

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัด  - ในปัจจุบันนี้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลงแล้ว  
สมุทรปราการ สิ่งที่จ าเป็นคือการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีสภาพย่ าแย่ลงเพราะโรคระบาดให้

กลับมามีสภาพดังก่อนเกิดการระบาดของโรค จึงขอฝากประชาสัมพันธ์แจ้ง
คณะกรรมการ กรอ.จ.สป. ทุกท่านว่า คุ้งบางกะเจ้ามีโครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพ้ืนที่ของคุ้ง เพ่ือยกระดับให้เที่ยบเท่ากับโครงการ
อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม จึงประสานแจ้งล่วงหน้ากับ
ตัวแทนภาคเอกชนเพื่อขอความร่วมมือเพ่ือช่วยกันพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า 

 

รองประธานคณะกรรมการฯ - เมื่อตอนเช้าวันนี้ได้ร่วมประชุมกับคณะกรมการผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ 
รองประธานสภาอุตสาหกรรม เรื่อง ผังเมืองของจังหวัดฯ โดยผมมีข้อสังเกตว่า จังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่ 
จังหวัดสมุทรปราการ ที่พัฒนาแล้วแทบทุกๆ ด้าน จนแทบจะเทียบเท่ากรุงเทพมหานครฯ และ

นนทบุรี แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไปคือระบบการระบายน้ าที่ดี เพราะเมื่อใดที่เกิดฝนตก
หนักก็มักจะเกิดน้ าท่วมขังอยู่เสมอ ซึ่งหากภาพลักษณ์ในเชิงลบนี้ออกสู่สายตา
ประชาชนอยู่เรื่อยๆ อาจส่งผลกระทบต่อการเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดฯ           
ของนักลงทุน โดยได้รับข้อมูลมาว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ได้มีการท าข้อตกลง Mou ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษเพ่ือผลักดันนโยบาย              
การแก้ปัญหาภัยพิบัติน้ าท่วมซ้ าซากในเชิงรุก โดยเปิดใช้ระบบอุโมงค์ระบายน้ า
ใต้ดินจากระบบบ าบัดน้ าเสียคลองด่าน ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการ             
จึงอยากทราบความก้าวหน้าในเรื่องนี้ครับ 

 
รองประธานคณะกรรมการฯ  - ขอให้ส านักงานจังหวัดฯ น าประเด็นเรื่องนี้ เป็นเรื่องเพ่ือพิจารณาในการประชุม  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด กรอ.จ.สป. ครั้งหน้าด้วย 
สมุทรปราการ 

/ ขอให้ส านักงาน ... 
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มติที่ประชุม - ข อ ให้ ส า นั ก ง าน พ า ณิ ช ย์ จั ง ห วั ด ส มุ ท รป ร าก า ร น า ข้ อ เส น อ                        
จากคณะกรรมการ กรอ.จ.สป. ไปปฏิบัติ  และเม่ือด าเนินการแล้ว                  
ขอให้รายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการ กรอ.จ.สป. และขอให้
ส านักงานจังหวัดสมุทรปราการประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการ การท าข้อตกลง 
Mou ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษเพื่อผลักดันนโยบายการแก้ปัญหาภัยพิบัติ
น้ าท่วมซ้ าซากในเชิงรุก โดยเปิดใช้ระบบอุโมงค์ระบายน้ าใต้ดินจากระบบ
บ าบัดน้ าเสียคลองด่านในการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จ.สป. ครั้งถัดไป 

 

ปิดประชุม เวลา 15..30 น.   
    
    ผู้จดรายงานการประชุม 
        (นายเถลิงรัฐ ทาวุฒิ) 

                               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
      ส านักงานจังหวัดสมุทรปราการ   
 

                                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นายวีรชาติ คงอภัย) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมุลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
   ส านักงานจังหวัดสมุทรปราการ  

 


